

**CHỈ THỊ**  
**CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**  
**về đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện**  
**trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025**

Trong những năm qua, nhất là từ khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; công tác bảo hiểm xã hội (BHXH) nói chung và công tác phát triển BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa nhân văn, sự ưu việt và tầm quan trọng của chính sách BHXH tự nguyện từng bước được nâng lên. Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng nhanh qua các năm; đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 21.233 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng hơn 5 lần so với năm 2018.

*Tuy nhiên, số lượng người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp (chiếm khoảng 2,1% lực lượng lao động trong độ tuổi); người dân vẫn còn thiếu thông tin và nhận thức chưa thực sự đầy đủ về chính sách, quyền lợi tham gia BHXH tự nguyện. Nguyên nhân của những hạn chế trên là do một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH tự nguyện; công tác tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH tự nguyện của ngành BHXH có mặt còn hạn chế; công tác tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện chưa thực sự hiệu quả; công tác phối hợp của một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể với cơ quan BHXH trong triển khai các nhiệm vụ có liên quan còn hình thức; chính sách hỗ trợ của Nhà nước để khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện còn thấp nên chưa thu hút được nhiều người tham gia.*

Để đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện; tạo chuyển hóa cả về nhận thức và hành động trong thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ở từng địa phương; xác định công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Hằng năm, cấp ủy chỉ đạo đưa chỉ

tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện và số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; UBND cấp trên giao chỉ tiêu cụ thể về phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện cho UBND cấp dưới để tập trung tổ chức thực hiện. Phấn đấu đến năm 2025 có 5% (khoảng 51.100 người) lực lượng lao động là nông dân và lao động trong khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện.

2. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng và trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Từ năm 2022, lấy tháng 5 hằng năm là “Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện”; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân, địa phương, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác vận động đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực BHXH nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH; kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gian lận, trục lợi chính sách BHXH. Chỉ đạo các sở, cơ quan, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực phối hợp với cơ quan BHXH trong triển khai nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

3. Nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của Bảo hiểm Xã hội tỉnh và bảo hiểm xã hội các huyện trong phục vụ người dân, doanh nghiệp, tăng mức độ hài lòng của người tham gia BHXH tự nguyện để lan tỏa, thu hút người dân tham gia. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ; đơn giản hóa các quy trình, thủ tục đăng ký, đóng, hưởng BHXH; bảo đảm giải quyết kịp thời, thông thoáng, thuận tiện, đầy đủ chính sách, quyền lợi cho người tham gia BHXH tự nguyện. Tăng cường tính liên thông, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện cho các đại lý thu trên địa bàn; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong thực hiện nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Thực hiện giao chỉ tiêu cho các đơn vị liên quan của cơ quan BHXH để tăng trách nhiệm thực thi và có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực hiện chính sách BHXH tự nguyện. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc về ý

nghĩa, tầm quan trọng và tính ưu việt, nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phổ biến những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng; biểu dương, động viên những tập thể, cá nhân thực hiện tốt đồng thời phê phán những hạn chế, yếu kém, vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và thực hiện Chỉ thị này.

5. Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, chính sách, quy định có liên quan đến BHXH tự nguyện; mục đích, ý nghĩa, lợi ích của BHXH tự nguyện để nhân dân tích cực tham gia. Tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục duy trì hoạt động của ban vận động nhân dân tham gia BHYT tại thôn, tổ dân phố để vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện. Đặc biệt chú ý vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trong hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ (rà soát, thống kê, phân loại các hội viên và người dân có thu nhập ổn định để tổ chức tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện thông qua sinh hoạt chi hội phụ nữ, câu lạc bộ phụ nữ) và hội viên Hội Nông dân (chú trọng vận động nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, lao động trong các làng nghề, trang trại... tham gia BHXH tự nguyện).

6. UBND tỉnh và các huyện ủy, thành ủy xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung Chỉ thị này, xong trong tháng 7/2021.

7. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết việc thực hiện Chỉ thị vào quý II/2023; tổng kết việc thực hiện Chỉ thị vào quý I/2026.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ. *web*

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban cán sự đảng Bộ LĐTB&XH,
- Ban cán sự đảng BHXH Việt Nam,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh,
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

(báo cáo)

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ

